

Đồng hành cùng nông dân

Nhằm bảo đảm bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần cùng nông dân giành thắng lợi vụ xuân, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đang tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng của các ngành thành viên tập trung kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).



Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Minh Anh (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình).

Theo nhiều chuyên gia ngành Nông nghiệp, vụ xuân năm nay là vụ xuân ấm, các loại sâu bệnh hại sẽ diễn biến phức tạp ở cả lúa và hoa màu, nhất là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại có cơ hội để phát sinh, phát triển thành dịch. Thực tế hiện nay, một

số diện tích lúa và hoa màu của nhiều địa phương đã xuất hiện sâu bệnh gây hại. Nông dân đang bước vào chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng. Gia đình bà Phan Thị Tương, thôn Đại Hội, xã Tân Hòa (Vũ Thư) có 6 sào lúa. Được HTX SXKD DVNN xã thông báo và

qua kiểm tra đồng ruộng, từ cuối tháng 3 đến nay, lúa của gia đình bà bị bệnh đạo ôn gây hại với tỷ lệ bệnh từ 3 - 5% và đang có chiều hướng gia tăng. Ngoài ra, ở một số ruộng xuất hiện thêm sâu cuốn lá, rầy các loại gây hại. Theo hướng dẫn của cán bộ HTX, gia đình đã phun thuốc phòng,

trừ hai lượt nhưng sâu bệnh vẫn chưa hết. Bà Tương chia sẻ: Khi lúa bị sâu bệnh, là nông dân tôi chỉ biết đi mua thuốc về phun trừ, không biết thuốc nào là hàng thật, hàng giả, hàng nhái. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV để bà con không bị mua phải thuốc BVTV kém chất lượng dẫn tới tổn kém chi phí mà lúa và hoa màu vẫn bị sâu bệnh gây hại. Chia sẻ của bà Tương cũng là nỗi lo và mong muốn của nhiều nông dân khác trong tỉnh hiện nay khi đang tập trung bắt tay vào chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh vụ xuân.

Trước nhu cầu sử dụng thuốc BVTV của nông dân tăng cao, hiện nay các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV đưa ra thị trường tiêu thụ rất nhiều loại thuốc BVTV. Đây là thời điểm, nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được các đối tượng lén lút, trà trộn bán trên thị trường gây thiệt hại cho bà con nông dân và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở làm ăn chân chính. Ông Thiệu Văn Minh, chủ cơ sở kinh doanh thuốc BVTV Minh Anh, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường sẽ làm lũng loạn về giá và gây hoang

mang cho bà con nông dân. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của những cơ sở kinh doanh thuốc BVTV chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Việc các cơ quan chức năng siết chặt quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, phòng, chống nạn buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng giúp bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh như chúng tôi và tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh của thị trường.

Để bảo đảm bình ổn thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ giữa tháng 3 đến nay, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng các ngành thành viên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, trong đó có mặt hàng thuốc BVTV vi phạm quy định của pháp luật. Bước đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý một số trường hợp kinh doanh thuốc BVTV vi phạm quy định về niêm yết giá, nhãn hàng hóa, về thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, hợp quy và nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh) cho biết: Ngoài xử lý những vi phạm quy định về thủ tục hành chính trong sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đã tiến

hành lấy mẫu tất cả các loại thuốc BVTV của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện xét nghiệm, phân tích chất lượng; nếu phát hiện có vi phạm về chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, từ ngày 22/3 đến ngày 20/5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất không thông báo trước đối với các cơ sở sản xuất, tổng đại lý, các nhà phân phối bán buôn, đại lý bán lẻ với quy mô lớn nhằm bảo đảm tính khách quan, trung thực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cùng với đó, qua hoạt động kiểm tra lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Ngoài ra, các địa phương cũng tập trung giám sát, kiểm tra, xử lý tất cả các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn. Với nỗ lực từ các cơ quan chức năng, Thái Bình kiên quyết không để tình trạng thuốc BVTV là hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên địa bàn góp phần ổn định thị trường và giúp nông dân phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu đạt hiệu quả.

KHÁC DUÂN

Đổi mới sáng tạo - việc doanh nghiệp cần làm ngay



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Cách đây 3 năm, Công ty Cổ phần Công nghệ SmartTech đã quyết định chuyển hướng kinh doanh sang những thiết bị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để ổn định điện áp. Nhìn thấy tiềm năng từ thị trường mới, doanh nghiệp chi hơn một nửa vốn điều lệ cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Còn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu để có thể cạnh tranh trên thị trường. Mục tiêu trong năm nay của Ngân hàng Phương Đông OCB là đi tắt, đón đầu, tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới như dịch vụ cho vay 100% online, hệ thống luân chuyển hóa đơn giữa các doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo bao giờ cũng bắt đầu từ nhận thức và tư duy. Trước đây, chúng ta tìm mọi cách để tránh sai lầm, thì nay là sai nhanh hơn với chi phí rẻ hơn. Trước đây, sức mạnh của doanh nghiệp là đông người, thì nay là ít người hơn để phản ứng và chuyển động nhanh hơn.

Sáng tạo là một cuộc đua mà không chắc rằng, chúng ta sẽ là người chiến thắng nhưng nếu đi sau người khác, đi cùng người khác thì sẽ không có cơ hội để thay đổi thứ hạng Việt Nam, cho nên, việc mà các doanh nghiệp cần làm ngay hôm nay là vận động liên tục để hòa mình vào dòng chảy công nghệ của thế giới.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động

Sau một thời gian tạm lắng xuống do lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, hiện nay tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng, coi nới thành thùng trên địa bàn huyện Tiên Hải lại ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Phản ánh với chúng tôi, những hộ dân sinh sống cạnh quốc lộ 37B và đường ĐT.458 đoạn qua địa phận xã Tây Lương (Tiên Hải) cho biết, các xe tải chở vật liệu xây dựng từ bến Trà Lý đi khu công nghiệp Tiên Hải và các địa phương khác trong huyện đều coi nới thành thùng, vật liệu xây dựng chở vượt quá tải trọng cho phép, che đậy tạm bợ. Không chỉ có vậy, những phương tiện này lại phóng nhanh, vượt ẩu, các loại vật liệu xây dựng như cát, đá, đất sét rơi vãi đầy đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để hạn chế bụi, bấn, những hộ dân sinh sống cạnh quốc lộ 37B và đường ĐT.458 đoạn qua địa phận xã Tây Lương chỉ còn biết che chắn tạm thời bằng các tấm vải, bạt hoặc đóng cửa kín cả ngày.

tiện vận chuyển vật liệu xây dựng từ bến Trà Lý đến khu công nghiệp Tiên Hải. Trước những phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, cuối năm 2018, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ tỉnh được đặt tại Km17 quốc lộ 37B, đoạn qua địa phận xã Tây Lương. Từ khi Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ tỉnh đi vào hoạt động, đại đa số các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải, lái xe chở vật liệu xây dựng từ bến Trà Lý đi khu công nghiệp Tiên Hải và các xã trong huyện đã tự giác thực hiện nghiêm túc việc cắt bỏ, tháo dỡ phần coi nới thành thùng xe trái quy định, chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng. Do đây là trạm kiểm tra tải trọng lưu động nên ngay sau khi lực lượng chức năng vắng bóng, tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng, coi nới thành thùng lại ngang nhiên hoạt động

gây bức xúc cho người dân và những người tham gia giao thông thường xuyên phải lưu thông trên tuyến đường này. Ông Tạ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND xã Tây Lương cho biết: Những bến bãi vật liệu xây dựng này hình thành và hoạt động từ năm 1986 đến nay. Trước đây, trong số 12 bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng này có 1 bến do UBND tỉnh cấp phép, 1 bến do UBND huyện cấp phép, 10 bến còn lại do địa phương hợp đồng cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2016 đến nay, xã Tây Lương đã dừng hợp đồng cho thuê đất với 10 chủ bến bãi vật liệu xây dựng trên. Hiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương di chuyển các bến bãi vật liệu xây dựng ra vị trí mới để bảo đảm hành lang an toàn công trình cầu Trà Lý. Qua tuyên truyền, vận động các chủ bến bãi



Đại đa số các phương tiện chở vật liệu xây dựng đi trên tuyến đường ĐT.458 đoạn qua địa phận xã Tây Lương (Tiên Hải) đều coi nới thành thùng và chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

đều đồng tình ủng hộ chủ trương này và cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ một phần kinh phí san lấp mặt bằng trước đây. Đối với tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng, coi nới thành thùng, địa phương đã nhiều lần phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri HĐND huyện và HĐND tỉnh nhưng chưa được giải quyết triệt để. Về phía địa phương, chúng tôi mong muốn các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện này để người dân xã Tây Lương không phải khổ vì xe quá tải.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Việc xử phạt thành thùng, lái xe tự ý coi nới thành thùng để chở hàng vượt quá tải trọng lưu thông trên đường đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị xuống cấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện đã tổ chức kỳ cam kết với các chủ bến bãi, chủ phương tiện, lái xe tại khu vực bến Trà Lý về việc chở hàng đúng tải trọng, không coi nới thành thùng. Tuy nhiên vì lợi nhuận, các chủ bến bãi và chủ phương tiện đã không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Việc xử lý các phương tiện này đối với lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện gặp rất nhiều khó khăn do không được trang bị cân tải trọng, máy ghi hình... Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện chỉ xử lý được gần 30 trường hợp vi phạm các lỗi như coi nới thành thùng phương tiện và không che chắn bạt để hàng hóa rơi vãi khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị Công an tỉnh trang bị phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

PHẠM HÙNG

Năm 2013, Nguyễn Xá là xã đầu tiên của huyện Vũ Thư về đích nông thôn mới (NTM). Sau 6 năm, Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình, nâng cao chất lượng từng tiêu chí, xây dựng NTM nâng cao, mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Mặc dù đã về đích NTM và trước đây tỉnh, huyện chưa có chủ trương xây dựng NTM nâng cao nhưng vì mục tiêu hướng tới của người dân, từ năm 2013 đến nay Nguyễn Xá vẫn chú trọng đầu tư, nỗ lực nâng cao chất lượng từng tiêu chí lên cao hơn so với yêu cầu đề ra. Nhờ vậy, năm 2019, khi bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, xã đã đạt 7/11 tiêu chí gồm: tiêu chí số 2 về thủy lợi, số 3 về trường học, số 4 về văn hóa thể thao, số 7 về thu nhập, hộ nghèo, số 8 về giáo dục, số 9 về y tế và số 11 về quốc phòng, an ninh, hành chính công. 4 tiêu chí chưa đạt gồm: số 1 về giao thông, số 5 về nhà ở dân cư, số 3 về sản xuất, số 10 về môi trường; trong đó để đạt tiêu chí giao thông, xã phải hoàn thành xây dựng 4.618m máng cống thoát nước cạnh các tuyến đường giao thông trục xã. Trong tiêu chí nhà ở dân cư, xã cần nâng cao tỷ lệ hộ dân có nhà ở và công trình phục trợ gọn gàng, sạch đẹp đạt trên 80%. Tiêu chí về sản xuất, Nguyễn Xá cần đáp ứng yêu cầu về vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã và có vùng sản xuất được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Xã vận động 6 hộ còn lại trong tổng số 2.259 hộ dân toàn xã sử dụng nước sạch; 12 gia trại và 2 trang trại còn lại trong số 52 gia trại, 5 trang trại xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi nhằm thực hiện tiêu chí số 10 về môi trường.

Ông Hoàng Văn Khăng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thành các công trình, về đích NTM nâng cao năm 2019, Nguyễn Xá cần tổng nguồn vốn 8,2 tỷ đồng, trong đó chủ lực là nguồn vốn cần để xây dựng máng thoát

NGUYỄN XÁ Vì mục tiêu hưởng lợi của người dân



Nghề mộc truyền thống ở Nguyễn Xá tiếp tục được phát huy.

nước tuyến đường giao thông. Ngoài tiêu chí bắt buộc, có tiêu chí xã đã đạt yêu cầu như tiêu chí trường học, xã vẫn đặt mục tiêu đầu tư 3 tỷ đồng để xây dựng thêm 6 phòng học chức năng, nâng cao hệ thống cơ sở vật chất cho các nhà trường. Khó khăn của địa phương là hiện nay việc xây dựng vốn xây dựng NTM nâng cao phụ thuộc chủ yếu vào nguồn kinh phí đầu tư của huyện sử dụng đất tại khu trung tâm thương mại và dân cư tập trung thôn Thái, tuy nhiên dự án này do huyện triển khai, tiến độ còn chậm. Mặt khác, hiện nay việc thi công hệ thống máng thoát nước gặp nhiều khó khăn do vướng đường ống nước sạch, cột điện...

"Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Nguyễn Xá quyết tâm bước tiếp nâng cao - NTM nâng cao. Xã đang nỗ lực phối hợp cùng với huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đất để tạo nguồn vốn thực hiện các công trình NTM nâng cao. Đối với các tiêu chí không cần nguồn vốn đầu tư như tiêu chí nhà ở dân cư, hộ

chăn nuôi xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi..., xã huy động các ngành, đoàn thể, cơ sở thôn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện, mục tiêu xã sớm hoàn thành các tiêu chí này. Khác với xây dựng NTM, trong xây dựng NTM nâng cao, hầu hết là xây dựng, nâng cấp các công trình ngoài nhóm 1, việc huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, xã vẫn sẽ chú trọng tuyên truyền, vận động, huy động sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xây dựng một số công trình như máng thoát nước, đường giao thông...vừa phát huy vai trò làm chủ, gắn trách nhiệm của người dân vừa tạo nguồn lực để địa phương xây dựng NTM nâng cao..." - ông Phạm Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm.

Xây dựng NTM nâng cao không phải là việc riêng của cấp ủy, chính quyền mà là của mỗi người dân. Với tư tưởng ấy, bà Nguyễn Thị Như, thôn Ngô Xá chia sẻ: Xây

dựng NTM nâng cao giúp đời sống người dân nâng lên, diện mạo quang hoàng ngày càng khang trang, đổi mới, vì vậy tôi rất phấn khởi, ủng hộ phong trào này. Được xã, thôn tuyên truyền, vận động, gia đình bà Như dự kiến năm nay sẽ đầu tư xây dựng hầm biogas trong chăn nuôi gia trại và tu bổ, nâng cấp nhà ở thêm khang trang, sạch sẽ, nhằm thực hiện tiêu chí về môi trường và nhà ở, góp sức cùng bà con hướng đến mục tiêu chung Nguyễn Xá hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Nếu 6 năm trước là địa phương đầu tiên của huyện về đích NTM thì hiện nay mục tiêu là một trong những xã đầu tiên của huyện về đích NTM nâng cao năm 2019 lại được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nguyễn Xá đặt ra. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với sự chung lưng đấu cật của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, mục tiêu đạt xã NTM nâng cao đang dần trở thành hiện thực.

QUYNH LƯU